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PV: Thưa Giáo sư, có thể nói, 
lớp khán giả lớn tuổi đã rất ấn tượng 
với GS Nguyễn Lân Dũng trong 
chương trình KCT, một chương trình 
về Khoa học - Công nghệ truyền hình 
nổi tiếng của VTV từ 20 năm trước. 
Giáo sư đã có những kỉ niệm đặc biệt 
với chương trình này?

- Giáo sư nguyễn  Lân Dũng: 
Tôi rất vui vì được cộng tác với VTV 
nhiều năm trong chương trình KCT. 
Hồi đó, chuyên mục này do anh Huy 
Thông, một nhà báo rất nhiệt tình với 
nghề nghiệp phụ trách. Tôi nhận được 
không biết bao nhiêu câu hỏi từ bà con 
ở khắp mọi miền đất nước và cố gắng 
không từ chối bất kì câu hỏi nào, trừ các 
câu trùng lặp. Tất nhiên, có những câu 

họ là những chuyên gia trong các lĩnh vực: Khoa học, giáo dục, văn hóa,  thường xuyên xuất hiện trên sóng 
truyền hình trong vai trò khách mời giao lưu, giảng dạy, truyền bá kiến thức cho cộng đồng. GS-nGnD nguyễn 
Lân Dũng, TS khoa học Đoàn hương và nhà giáo nguyễn Quốc hùng - những gương mặt quen tiếng, quen 
hình, nhiều năm qua đã để lại dấu ấn không thể nào quên với khán giả truyền hình cả nước.

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng

QuEN mặT, QuEN TiếNg 
Với Bà coN TRêN VTV

hình ảnh GS - nGnD nguyễn Lân 
Dũng xuất hiện trên màn ảnh VTV 
với khuôn mặt hiền hậu, luôn 
thường trực nụ cười thân thiện, 
giải thích các vấn đề khoa học một 
cách dễ hiểu, hóm hỉnh đã chiếm 
được tình cảm yêu mến của đông 
đảo khán giả. Ông cho biết, mình 
trở thành “người của công chúng” 
không chỉ vì những phát biểu 
thẳng thắn trên diễn đàn Quốc hội 
qua ba nhiệm kì liên tục mà chính 
là vì quen mặt, quen tiếng với 
đông đảo khán giả. GS Nguyễn Lân Dũng (ngồi giữa) trong 

một chương trình của VTVGS Nguyễn Lân Dũng trong 
một chuyến đi ghi hình

Những vị khách  
                 Đặc BiệT

45 năm VTV

hỏi không trả lời được và cũng không ai 
có thể trả lời được. Ví dụ, vì sao tóc và 
râu thì liên tục dài ra mà lông mày, lông 
mi thì không? Vì sao không có thêm một 
mắt để nhìn được cả phía sau?... Trong 
Sinh học có một nguyên tắc là: Chỉ có 
thể hỏi: “Thế nào?” Mà không được hỏi: 
“Tại sao”? Do nhu cầu của đông đảo 
bạn đọc, Nhà xuất bản Trẻ đã in các 

câu hỏi này thành 25 tập “Hỏi gì đáp 
nấy”, có tập đã tái bản đến 10 lần mà 
vẫn không đủ để bán. Tôi đã chuyển 
nhuận bút thành sách để làm quà tặng 
bạn bè. 

Ngoài KCT, ông còn tham gia cộng 
tác với nhiều chuyên mục, chương trình 
của VTV. Chắc hẳn, Giáo sư đã thấy rõ 
sức mạnh của truyền hình trong việc 
truyền bá kiến thức, nâng cao dân trí?

- Tôi thường xuyên tham gia các 
chương trình phục vụ bà con nông dân 
ở VTV2. Hầu như đi đâu, thấy chuyện 
gì lạ trong tiến bộ kĩ thuật nông nghiệp 
tôi đều trao đổi với các bạn làm chương 
trình phục vụ đông đảo bà con để có thể 
áp dụng. Tôi còn làm cố vấn cho Đấu 
trường 100, tháng nào cũng gửi câu hỏi 


